

กทค.ยันเดือนส.ค.สรุป3จี'กสท-ทรู'

บอร์ดกทค. 3จี กสทช. สรุปความคืบหน้า การแก้สัญญา 3จี ระหว่างกสท-ทรูทั้ง 6 ข้อ และเรียกคู่กรณีหาข้อสรุปภายในเดือนส.ค. นี้ พร้อมการตรวจสอบสถานะบีเอฟเคที ด้าน "กิตติศักดิ์" เผยบอร์ด กสทช. นัดหารือแนวทาง แก้สัญญา 15 ส.ค. นี้ ก่อนนัดถกทรู 17 ส.ค. ยันไม่ได้ยกเลิก แต่เขียนสัญญาใหม่ร่วมกัน

พ.อ.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ รอง ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าวว่า ในการประชุม กทค.เมื่อวันที่ 8 ส.ค.นี้ ที่ประชุมได้สอบถามถึงความคืบหน้าการแก้ไข สัญญาโครงการให้บริการโทรศัพท์มือถือ 3จี เอชเอสพีเอ ระหว่าง บมจ.กสท โทรคมนาคม และบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ตามที่ กทค. มีมติ ให้แก้ไขสัญญา 6 ข้อตั้งแต่ปลายเดือนมิ.ย. ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. แจ้งว่า นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท ได้ทำหนังสือรายงานว่าได้ขอขยายเวลา แก้ไขสัญญา 6 ข้อออกไปอีก 30 วัน โดยจะ สิ้นสุดวันที่ 30 ส.ค.นี้ จากเดิมที่ต้องส่งรายละเอียดแก้ไขสัญญาปลายเดือนก.ค.ที่ผ่านมา โดยให้เหตุผลว่าการแก้สัญญามีความซับซ้อน และเป็นเรื่องของคู่สัญญา ระหว่างกสทช.และ กลุ่มทรู จึงต้องพิจารณารายละเอียดสัญญา 6 ข้ออย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภค ได้รับผลกระทบ

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ กสทช. ได้ส่งรายงาน ผลดำเนินการและแนวทางหารือร่วมกับกลุ่มทรู เพื่อแจ้งต่อสำนักงาน กสทช. แล้ว โดย กสทช. ยืนยันว่าจะเร่งแก้ไขสัญญาทั้ง 6 ข้อพร้อมๆ กัน

คาดว่าคงไม่จำเป็นต้องขออนุมัติ กทค. ให้ ขยายเวลาเพิ่ม รวมทั้งการพิจารณาข้อเท็จจริงว่าการดำเนินการของบริษัท บีเอฟเค

ที (ประเทศไทย) เข้า
การแก้สัญญา ช่วยประกอบกิจการ
โทรศัพท์มือถือ โทรคมนาคมโดยไม่ได้
3จีเอชเอสพีเอ รับใบอนุญาตหรือไม่
ต้องรอบคอบ ซึ่งจะได้ข้อสรุปภายใน
ป้องกันผู้บริโภค เดือนส.ค. นี้
เดือดร้อน ด้าน นาย
กิตติศักดิ์ กล่าวว่า ใน
วันที่ 15 ส.ค. นี้ คณะ

กรรมการ กสทช. จะประชุมหารือถึงแนวทาง แก้ไขสัญญา 3จี ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มียุติข้อสรุปแนวทางที่ชัดเจน โดยจะให้อำนาจคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินใจ และไม่ยอมให้ใช้ คำว่า กสทช. จะยกเลิกสัญญา 3จี กับ ทรู เพราะ เป็นการเขียนสัญญาฉบับใหม่ร่วมกัน ซึ่งการเขียนสัญญาใหม่เท่ากับความร่วมมือของ 2 บริษัทจะยังคงอยู่

"เมื่อได้แนวทางหรือมติเบื้องต้นจาก คณะกรรมการ กสทช. คณะทำงานฯ จะหารือ กับทรูอีกครั้งในวันที่ 17 ส.ค. นี้ โดยจะนำ ประเด็นและข้อเสนอของ กสทช. มาหารือร่วมกัน ซึ่ง กสทช. จะพยายามดำเนินการให้เสร็จ ทันกำหนดภายในสิ้นเดือนส.ค. นี้"

นอกจากนี้ กสทช. ได้เตรียมรองรับการให้ บริการโทรศัพท์มือถือหลังสัญญาสัมปทาน สิ้นสุด โดยต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการ อนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการอนุญาตต่อ กสทช. ตามประกาศ ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์ และระยะเวลาการแจ้งรายละเอียดที่ได้รับ จัดสรรคลื่นความถี่ หรือใช้ประโยชน์คลื่น ความถี่เพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคม 2555 โดย กสทช. จะทำรายละเอียดแจ้งให้ กสทช. รับทราบภายในเดือนส.ค. นี้ ส่วนแผนธุรกิจ รองรับหลังสัมปทานสิ้นสุด จะแล้วเสร็จเดือน ก.ย. 2555

เชื้อแก้ปัญหามลโลกจอดำได้ กสทช.นอนใจเหลือเวลา 2 ปี

พ.อ.นที สุกรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า กสท.ได้เตรียมแผนการที่จะแก้ไขปัญหามลโลก จากกรณีการถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2016 ที่ประเทศบราซิล หรืออีก 2 ปีข้างหน้า เนื่องจากผู้ที่ได้รับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลโลกจะไม่นำมาเผยแพร่ทางสถานี โทรทัศน์ (ฟรีทีวี) เป็นการทั่วไป อันมีผลให้ประชาชนที่ไม่เป็นสมาชิก หรือไม่ได้ซื้อกล่องรับสัญญาณของผู้ได้รับลิขสิทธิ์ จะไม่ได้รับชมรายการ ถ่ายทอดการแข่งขัน

อย่างไรก็ตาม แม้ กสท.ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การเผยแพร่ กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (มัลติแครี่) เพื่อแก้ไขปัญหามลโลกมาแล้ว แต่ก็ยังคงเกิดปัญหามลโลกอีก เนื่องจากสัญญาณไม่ถูกถ่ายทอดผ่านฟรีทีวี แต่ กสท.ยังมีเวลาอีก 2 ปี ที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว เชื่อว่าคนไทยจะได้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2016 อย่างแน่นอน

“การถ่ายทอดฟุตบอลโลก ควรจะเป็นการถ่ายทอดเป็นการทั่วไป หรือผ่านฟรีทีวี เพราะเป็นกีฬาที่ทุกคนคอยเฝ้าติดตาม ฉะนั้น กสท.จะพยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้คนไทยได้รับชมรายการดังกล่าว และขณะนี้ ยังมีเวลาเพียงพอที่จะหาช่องทางในการแก้ไข เพื่อให้คนไทยได้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยไม่ขัดกฎหมายลิขสิทธิ์.

การตลาด

ฟรีทีวีอ่วม

'มัสต์แคร์'ต้นทุ่น

คอนเทนที่พุ่ง



ประเภทต่างๆ หลังจากนั้น ฟรีทีวีและผู้ประกอบการที่ต้องนำคอนเทนต์มาแพร่ภาพทางฟรีทีวี จำเป็นต้องซื้อลิขสิทธิ์ให้ครอบคลุมทุกสิทธิ (All Right) เพื่อป้องกันการถูกฟ้องร้องจากเจ้าของสิทธิ

“ปกติมีการซื้อลิขสิทธิ์ คอนเทนต์ของฟรีทีวี จะซื้อเฉพาะลิขสิทธิ์ฟรีทีวี อนุสิทธิภาคพื้นดิน (Terrestrial television) เท่านั้น เพราะเจ้าของสิทธิจะแบ่งประเภทชัดเจนว่าเป็นลิขสิทธิ์ ฟรีทีวี, เคเบิลทีวี, ทีวีดาวเทียม, ไอพีทีวี ซึ่งช่องทางอื่นๆ ไม่ใช่ธุรกิจของฟรีทีวีจึงไม่มีการซื้อลิขสิทธิ์ดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมา การซื้อคอนเทนต์แบบ All Right หลังจากนั้นจะทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นทันที และมีโอกาสขาดทุนจากการบริหารสิทธิ ทำให้ฟรีทีวี อาจพิจารณาซื้อคอนเทนต์ลิขสิทธิ์ลดลง”

อากาศเฉพาะในประเทศได้อีกทั้งยังรองรับการรับชมคอนเทนต์กีฬาระดับโลกในอนาคตรอบฟุตบอลโลก 2014 และฟุตบอลลาสิกา สเปน ได้ตลอด 1 ฤดูกาลฟรี โดยกำลังอยู่ระหว่างการจัดโปรโมชันถึงสิ้นเดือน ต.ค.นี้ ร่วมกับดีแทค เมื่อซื้อกล่องซันบ็อกซ์ ราคา 1,590 บาท จะได้รับสิทธิค่าโทรและค่าอินเทอร์เน็ตคืนจากดีแทคเต็มจำนวน

ฟรีทีวีอ่วม'มัสต์แคร์'ต้นทุ่นคอนเทนที่พุ่ง

“อาร์เอส” แจงถ่ายบอลโลก 2014 - ลาลีกาปีนี้ ทุกช่องทางฟรีทีวี “จ่อไม่ดำ”

“ฟรีทีวี” เผยประกาศกฎหมาย มัสต์แคร์ ต้นทุ่นทุนซื้อคอนเทนที่พุ่ง กดดันซื้อสิทธิครอบคลุมทุกช่องทาง ทวีตผิดกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์ด้าน “อาร์เอส” ลั่นถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 และลาลีกาปีนี้ ทุกคู่บนฟรีทีวี “จ่อไม่ดำ”

นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เปิดเผยว่า หลังประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (Must Carry Rule) มีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 ก.ค. 2555 ซึ่งสาระสำคัญคือการกำหนดให้ “ฟรีทีวี” ห้ามปิดกั้นสัญญาณการแพร่ภาพในทุกแพลตฟอร์มการรับชม ทั้งการออกอากาศ

ระบบอนาล็อก, เคเบิลทีวี และจานรับสัญญาณดาวเทียม ซึ่งถือเป็นช่องทางหลักการรับชมฟรีทีวีของครัวเรือนไทยในปัจจุบัน

โดยกำหนดให้การแพร่ภาพรายการที่มีลิขสิทธิ์ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีอยู่นั้น หลักปฏิบัติสำคัญคือการแพร่ภาพสัญญาณรายการไม่ให้ “ลั่น” ออกนอกประเทศไทย อย่างไรก็ตามประกาศกฎหมาย มัสต์แคร์ ที่ห้ามฟรีทีวีปิดกั้นสัญญาณในแพลตฟอร์มต่างๆ ทำให้การไปเจรจาซื้อลิขสิทธิ์รายการต่างประเทศ

นายสุรินทร์ กล่าว

อย่างไรก็ตามหลังจากจบการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2012 ผู้ประกอบการฟรีทีวีและผู้ประกอบการในกิจการบรอดแคสต์ จะสรุปผลกระทบจากการใช้กฎหมาย มัสต์แคร์ที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรม รายงานไปยัง กสทช. เพื่อเสนอให้ทบทวนและแก้ไขเนื้อหาของประกาศกฎหมาย มัสต์แคร์อีกครั้ง

นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า อาร์เอสเป็นผู้ได้รับลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2014 และฟุตบอล ลาลีกา สเปน 3 ฤดูกาล 2012-2015 โดยเป็นการซื้อลิขสิทธิ์แบบ All right และกำหนดนโยบายการถ่ายทอดสดไว้ชัดเจนว่าการถ่ายทอดสดทาง “ฟรีทีวี” สามารถรับชมได้ทุกช่องทางออกอากาศ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย มัสต์แคร์ ของ กสทช.

“เราต้องการให้ประชาชนทุกคนรับชมฟุตบอลโลก และลาลีกา ทางฟรีทีวี ได้อย่างเท่าเทียม จึงไม่มีคำว่าจ่อดำแน่นอน” นางพรพรรณ กล่าว

สำหรับปัญหาลิขสิทธิ์ การถ่ายทอดสดกีฬาจากต่างประเทศในไทย และการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกอีก 2 ปีข้างหน้า ทางช่องฟรีทีวีผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียมและเคเบิลทีวี จะไม่เกิดปัญหาจ่อดำขึ้นแน่นอน หากกล่องรับสัญญาณนั้นสามารถ “เข้ารหัส” เพื่อป้องกันสัญญาณลั่นออกไปนอกประเทศไทยได้

ส่วนกล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียม “ซันบ็อกซ์” ของอาร์เอส ซึ่งเป็นกล่องที่สามารถเข้ารหัสสัญญาณแบบมีเงื่อนไข (Conditional Access :CA) สามารถเข้ารหัสสัญญาณให้ออก

ช่อง3ขอทบทวน ใช้มัสต์แคร์อ่วม

โพสต์ทูเดย์ — ช่อง 3 เตรียมยื่นทบทวนกฎหมายมัสต์แคร์ ใน 30 วัน หวั่นมีปัญหากับเจ้าของลิขสิทธิ์ อาร์เอสย้ายบอลโลก 2014 ไม่มีจอดี

นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 กล่าวว่า หลังจบการแข่งขันโอลิมปิก 2012 ผู้ประกอบการฟรีทีวีจะเข้าหารือกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อทบทวนการบังคับใช้หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (Must Carry Rule)

“เนื่องจากเห็นว่าอาจทำให้เกิดปัญหากับเจ้าของลิขสิทธิ์ และทำให้ต้นทุนค่าลิขสิทธิ์รายการต่างๆ สูงขึ้น ซึ่งกฎหมายให้ผู้ได้รับผล

กระทบยื่นทบทวนได้ใน 30 วัน” นายสุรินทร์ กล่าว

ทั้งนี้ การปฏิบัติตามกฏมัสต์แคร์ ที่ห้ามปิดกั้นการออกอากาศฟรีทีวีในทุกช่องทาง จะบีบให้ผู้ประกอบการฟรีทีวีต้องซื้อลิขสิทธิ์รายการแบบครอบคลุมทุกช่องทางการออกอากาศ (All Right) เพื่อป้องกันการถูกฟ้องร้องจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งจะทำให้ต้นทุนสูงมาก จากเดิมที่เคยซื้อลิขสิทธิ์การออกอากาศรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินอย่างเดียว

ด้านนางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท อาร์เอส เปิดเผยว่า อาร์เอสพร้อมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มัสต์แคร์ อย่างเคร่งครัด โดยลิขสิทธิ์การแข่งขันฟุตบอลโลกในอีก 2 ปีข้างหน้า คู่ไหนที่นำมาออกอากาศผ่านฟรีทีวีจะดูได้ทุกช่องทาง ทั้งเคเบิลและทีวีดาวเทียม ไม่มีจอดีแน่นอน ○

มติชน

Matichon
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,400

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: เสาร์ 11 สิงหาคม 2555

ปีที่: 35

ฉบับที่: 12572

หน้า: 6(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 6.45

Ad Value: 9,030

PRValue (x3): 27,090

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: อาร์เอสยันบอลโลกไม่มีจอต้า



ย่อยข่าว
เศรษฐกิจ

●อาร์เอสยันบอลโลกไม่มีจอต้า

นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า อาร์เอสยืนยันว่า มหกรรมฟุตบอลโลก 2014 และฟุตบอลโลก ลา ลีกา สเปนในปีนี้ หากคู่ไหน บริษัท ในฐานะผู้ถือลิขสิทธิ์ มีการถ่ายทอดทางฟรีทีวี นั้นหมายถึงว่า ทุกคนจะได้รับชมได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีคำว่าจอต้าแน่นอน ทั้งนี้ บริษัทพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบ "มัสต์ แครรี่" (Must Carry) ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อย่างเคร่งครัด

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 11 สิงหาคม 2555

ปีที่: 11

ฉบับที่: 3948

หน้า: 12(บนขวา)

Col.Inch: 48

Ad Value: 100,800

PRValue (x3): 302,400

ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: คมชัดลึกNation Channel: รู้ทันเทคโนโลยีใช้ "เน็ต-ดาต้าโรมมิ่ง" ให้ปลอดภัย



รู้ทันเทคโนโลยี

ใช้ 'เน็ต-ดาต้าโรมมิ่ง' ให้ปลอดภัย



รายการ "คม ชัด ลึก" ทางสถานีโทรทัศน์เนชั่น แชนแนล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม จัดรายการ ตอน "รู้ทันเทคโนโลยี" โดยมีผู้ร่วมรายการ ได้แก่ นพ.ประวิทย์ ลีสถาพร วงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

(กสทช.) นายภาวภู พงษ์วิทย์วิทยากร กรรมการผู้จัดการบริษัท ตลาดดอทคอม จำกัด และ นายปริญญา หอมเอนก เลขาธิการสมาคมความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

นพ.ประวิทย์ระบุว่า ขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนด้านโทรศัพท์มือถือ อันดับหนึ่งเป็นเรื่องระบบเติมเงินที่กำหนดวันยอดเงิน อันดับสองเป็นการเสนอขายสินค้าผ่านเอสเอ็มเอส อันดับสาม ระบบคุณภาพของโทรศัพท์มือถือ และอันดับสี่ ค่าบริการผิดพลาด รวมถึงการโรมมิ่งสัญญาณไปต่างประเทศ ที่บางครั้งพลาดกันเป็นแสนบาท

"ปัญหาโรมมิ่งส่วนใหญ่เกิดจากการไปต่างประเทศ แต่ก็มีปัญหาบริเวณชายแดนที่โทรศัพท์มักจะไปจับสัญญาณของต่างประเทศ

ที่แรงกว่า เรื่องนี้แม้แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดก็โดน บริษัทมือถือแนะนำว่า คนตามแนวชายแดนควรปิดโรมมิ่ง และใช้เฉพาะตอนไปต่างประเทศเท่านั้น และหากจะใช้เฉพาะการโทรต้องปิดดาต้าโรมมิ่งด้วย" นพ.ประวิทย์กล่าว

ด้าน นายภาวภู แนะนำ หลีกเลี่ยงการป้องกันปัญหาการโรมมิ่งในการไปต่างประเทศ หากเราต้องรับสาย คนรับสายเป็นคนเสีย แม้จะเป็นมัลติคอล หากไม่รับก็ต้องเสีย นอกจากนี้ หากไม่รับสายเราต้องปิดไว้ แล้วไปซื้อซิมที่ต่างประเทศใช้ อีกทั้งหากเราใช้อินเทอร์เน็ตแบบรายวันก็ต้องเช็คด้วย

ส่วน นายปริญญา กล่าวว่า การใช้ไวไฟฟรีเราจะโดนขโมยความเป็นส่วนตัว ซึ่งแฮกเกอร์สามารถขโมยพาสเวิร์ดการเงินหรือทำธุรกรรมทางการเงิน ผ่านทางการใช้ไวไฟฟรีได้ วันนี้ทุกคนที่ใช้ไอโฟนอันตรายมาก เพราะหากเจอไวไฟมันจะจับทันที หลายครั้งเป็นของแฮกเกอร์ที่ตั้งชื่อคล้ายผู้ให้บริการ ดังนั้นหากจะทำธุรกรรมผ่านธนาคารควรปิดไวไฟ และใช้ระบบ 3จี หรือ 2จี ทำธุรกรรม แต่หากจะ

ใช้ไวไฟต้องเช็คว่าไวไฟที่ใช้ไม่ใช่ไวไฟโจร "หากเราจะเข้าเว็บโดยต่อไวไฟ วิธีเช็คว่าโดนของโจรหรือไม่ ให้ดูว่าเวลาเข้าเว็บแอดเดรสจะมี https:// ถ้าถูกต้อง ต้องมี "s" อยู่ข้างหลัง หมายถึงการ secure แต่หากเป็นของหลอก จะไม่มีตัว "s" หรือมีแค่ "http://" เท่านั้น หรือให้ใช้โปรแกรม SSLSTRIPGuard ที่มีทั้งบนแอนดรอยด์ และไอทูนส์ แค่เพียงกด Check now ก็เช็คได้ว่าปลอดภัยหรือไม่" นายปริญญากล่าว

นายปริญญากล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีกรณีอื่นใหม่พาสเวิร์ด (ระบบพาสเวิร์ดแบบใช้ครั้งเดียว) ช่วงปีที่ผ่านมากรณีโดนแฮกเรื่อย ๆ ปรากฏว่าเกิดจากไวรัสโทรจัน คือ เป็นโปรแกรมที่ฝังในเครื่อง และส่งข้อมูลจากเครื่องเราออกไป เราเป็นคนนำตัวเอง เช่น การกดลิงค์ และเมื่อฝังแล้วไวรัสตัวนี้จะบันทึกและส่งข้อมูลออกไป เริ่มมาจากแฮกเกอร์รัสเซีย แถบพหุชาติได้จ้างคนไปสมัครอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง และลองเล่นทั้งวัน พร้อมหารูปแบบของวันใหม่พาสเวิร์ด และฝังโค้ดไว้ในโทรจันสำหรับธนาคารใดธนาคารหนึ่งโดยเฉพาะ ตอนนี้โดนเฉพาะธนาคารใหญ่ โดยระบบโทรจันจะดักให้การโอนเงินไปเข้าบัญชีโจรไม่ใช่บัญชีที่เราต้องการ ดังนั้นต้องเช็คชื่อว่า ชื่อที่โอนเข้าไปถูกต้องหรือไม่ เพราะระบบจะบอกให้เราโอนเข้าบัญชีของใคร

ในตอนท้าย นายภาวภู ระบุว่า เพื่อความปลอดภัยไม่ควรใช้ไวไฟฟรี และไม่ควรรไปโหลดแอป หรือโปรแกรมที่ไม่มั่นใจ เช่น ไอโฟนก็ไม่ควรไปเจลเบรกอย่าไปเปิดช่องให้อะไรเข้ามาได้

บ้านเมือง

Baan Muang
Circulation: 600,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 11 สิงหาคม 2555

ปีที่: 11

ฉบับที่: 3178

Col.Inch: 22.47 Ad Value: 28,087.50

ภาพข่าว: เลขที่ ๑ ซอยปลื้มมณี: มอบรางวัล

หน้า: 4(ล่างขวา)

PRValue (x3): 84,262.50

คลิป: สีสี่

เลขที่ ๑

ซอยปลื้มมณี



มอบรางวัล...พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ประธาน กก.ส่งเสริมมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา และ พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธาน กก.กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ การประกวดวิดีโอที่สนับสนุนเฉลิมพระเกียรติรวมใจไทยเป็นหนึ่ง

มติชน

Matchon
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,400

Section: First Section/สังคม

วันที่: เสาร์ 11 สิงหาคม 2555

ปีที่: 35

ฉบับที่: 12572

Col.Inch: 18.30 Ad Value: 25,620

ภาพข่าว: เรียง'คน'มาเป็น'ข่าว': ยินดี

หน้า: 4(ล่างขวา)

PRValue (x3): 76,860

คลิป: สีสี่



ยินดี - ไพรัช วรปภาณี จัดเลี้ยงยินดีแก่ ชัยเกษม นิตศิริ ที่ได้รับตั้งเป็นกรรมการดีเอสไอ พร้อมกับ พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. พ.อ.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ, ประเสริฐ ศิลพิพัฒน์ และ อวิชัย จิตรภรณ์นท์ ที่สามารถได้ทำแผนแม่บท กสทช.สำเร็จทันรักษาประโยชน์ชาติ โดยมี มีชัย ฤชุพันธุ์ และ สมัคร เจียมบุรุษเศรษฐ์ ร่วมยินดีด้วยที่โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด

สังคม

บุษบาทักน้ำสี



ICT Expo 2012 - ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Bangkok International ICT Expo 2012” จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายในงานรัฐบาลประกาศความร่วมมือกับเอกชน 6 รายในการให้บริการ ICT Free Wi-Fi รองรับโครงการแท็บเล็ตสำหรับนักเรียน มากถึง 200,000 จุดทั่วประเทศ